



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>นโยบาย สร.</b></p> <p><b>1.บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย)</p> <p>- น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า จ.หนองบัวลำภู อยู่ในกลุ่มจังหวัดนำร่องกลุ่มที่ 2 โดยจะเริ่มนโยบายนี้ในวันที่ 2 มี.ค.67 สำหรับนโยบายดังกล่าวคือการให้ประชาชนสามารถใช้ บัตรประชาชนเพียงใบเดียวไปรับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ตัวเองมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือสิทธิอื่นๆ ซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได้เกือบ 100% แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน)</p> <p>- น.พ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ทพ. อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เดินทางลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมหน่วยบริการและติดตามความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ ที่กำหนดเริ่มนำร่องในเดือนมกราคม 2567 โดยร้อยเอ็ดเป็น 1 ใน 4 ของจังหวัดนำร่องที่จะให้บริการตามนโยบายดังกล่าว ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม ด้วยบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน และทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง มั่นใจว่า จ.ร้อยเอ็ด จะเป็นจุดแรกที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย ใน จ.ร้อยเอ็ด มีโรงพยาบาลรัฐ 20 แห่ง ขณะนี้เชื่อมโยงข้อมูลหมดแล้ว ส่วน รพ.สต.อีก 229 แห่ง ล่าสุด เชื่อมข้อมูลไปกว่า 200 แห่งแล้ว เหลืออีกเล็กน้อย และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ ส่วน รพ.เอกชน ก็เชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้ว รวมถึงคลินิกนวัตกรรมการต่างๆ ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันแล้วกว่า 400 แห่ง จาก 500 แห่ง และมีอีกหลายแห่งอยู่ในช่วงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่ง สปสช.จะช่วยยืนยันความมั่นใจในเรื่องระบบเบิกจ่ายเงินต่อไป</p> <p><b>2.นโยบายดิจิทัลทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก.,hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร.สั่งตั้งกลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ รพ.ทุกระดับ ทั้ง รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน สสจ. และสำนักงานเขตสุขภาพ รองรับนโยบายดิจิทัลสุขภาพ บัตรประชาชนรักษาทุกที่ โดยมอบหมายให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักสุขภาพดิจิทัล ของสำนักงานปลัด สร. ดูแลเรื่องนี้ ทั้งนี้การจัดตั้งกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์และสุขภาพของ รพ.นั้น โดยรพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชน จะทำในรูปแบบคณะกรรมการสุขภาพดิจิทัลระดับ รพ. โดย รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป มีรอง ผอ.รพ.ด้านดิจิทัล 1 คน มอบหมายให้เป็นหัวหน้าภารกิจ ส่วน รพ.ชุมชนมีผู้อำนวยการฯ ดูแล</p> <p><b>3.นโยบายมะเร็งครบวงจร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย)</p> <p>- น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงต่อกรณีที่ประชาชนในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู จำนวนมากป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดขั้นรุนแรง นพ.ชลน่าน กล่าวว่า สร.ได้ปฏิบัติการนำร่องครบวงจรเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในนโยบายเร่งด่วนของเรา สำหรับพื้นที่ภาคอีสานพบผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุด และเป็นโรคที่เกิดกับเพศชาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 45 - 55 ปี จึงเป็นเรื่องที่นายฯ ให้ความสำคัญ และต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>มทรรวมอาหารครั้งยิ่งใหญ่ "เค็มน้อย อร่อยได้"</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ บ้านเมือง แนวหน้า)</p> <p>- นายวิฑูรย์ มินชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมทรรวมอาหารครั้งยิ่งใหญ่ "เค็มน้อย อร่อยได้" 4-6 ธ.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สสส.-สธ.-ภาคี สานพลังจัดงานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม มุ่งสร้างนวัตกรรม-สื่อสารกระตุ้นเตือนสังคมลดเค็ม ย้ำ ประชาชนควรปรับพฤติกรรมลดเสี่ยง NCDs</p> <p>ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากข้อมูลปริมาณการบริโภคเกลือโซเดียมของคนไทย พบบริโภคเฉลี่ย 3,636 มก./วัน เกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำเกือบ 2 เท่า องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมลง 30% หรือมุ่งเป้าปรับพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มก./วัน ภายใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปี 2568 ที่ผ่านมา สสส. ได้ร่วมกับ WHO กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทย ปี 2559-2568" สอดรับมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2558 เพื่อลดภาระโรคจากกลุ่มโรค NCDs และลดค่ารักษาพยาบาล ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ประเทศชาติ</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)          -กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566 ว่า ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 536 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 76 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน ผู้ป่วยสะสม 36,204 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) เสียชีวิตสะสม 826 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) ผู้ป่วยปอดอักเสบ 88 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 40 ราย ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคขอแนะนำให้ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น หรือต้องใกล้ชิดกับกลุ่ม 608 รวมทั้งเด็กเล็กซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 และแนะนำล้างมือบ่อยๆ และหากพบตนเองมีอาการป่วยสามารถตรวจหาเชื้อด้วย ATK เบื้องต้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 หาก ATK พบผลบวกให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>	
<p><b>กรมอนามัยหนุนมาตรการป้องกันเอตส์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ )          -นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย หนุนมาตรการป้องกัน "เอตส์" ส่งเสริมยอมรับต่อผู้ป่วยติดเชื้อในสังคมทุกระดับ ตั้งเป้าไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000 คนต่อปี ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่เกิน 4,000 รายต่อปี ลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก โดยกรมอนามัยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก โดยได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลกในเวทีการประชุม Global Validation Advisory Committee ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ของโลกในการประกาศความสำเร็จดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2565 นับจากครั้งที่ 1 เมื่อปี 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2561 โดยประเทศไทยยังคงรักษาคุณภาพ ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในทารกแรกเกิดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ต่ำกว่าร้อยละ 2 สามารถป้องกันเด็กที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภ์ได้ปีละประมาณ 3,500 คน ทำให้มีเด็กทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีต่ำกว่า 50 รายต่อปี</p>	
<p><b>ควีน'จากบุนรีไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ( มติชน )          -นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนต่อเนื่องเกี่ยวกับพิษภัยของบุนรี และบุนรีไฟฟ้า ที่มีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะควีนจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากจะเกิดผลเสียต่อร่างกายของผู้สูบแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างด้วย มีการศึกษาย้อนหลัง 5 ปี ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ที่ได้รับควีนบุนรีไฟฟ้ามีมือสองจากคนในบ้านสูบบุหรี่ไฟฟ้า จะได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ จะเพิ่มความเสี่ยงเกิดอาการหายใจลำบาก และเสี่ยงหลอดลมตีบสูง 2.27 เท่า หายใจลำบากสูง 2.05 เท่า และอาการหลอดลมอักเสบสูงถึง 3 เท่า รวมถึงการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะ ยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยมีโทษปรับสูงถึง 5,000 บาท</p>	
<p><b>ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพการเห็นช่วยผู้ป่วยตาบอด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( มติชน สำนักข่าวไทย )          -พญ.อัมพร เบลอจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้พิการทางการเห็นจัดอยู่ในลำดับที่ 3 จากจำนวนผู้พิการทั้งหมด 7 ประเภท โรงพยาบาล (รพ.) เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นสำหรับผู้ป่วยตาบอดและสายตาสั้นแบบครบวงจร ตั้งแต่ปี 2563 ได้สร้างห้องจำลองการใช้ชีวิตอิสระและพื้นที่จำลองการใช้วีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยได้รับงบประมาณในการออกแบบจาก สสส.</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, antifakenewscenter)          -ตามที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผู้ป่วยโรคมะเร็งห้ามรับประทานปลา เพราะโปรตีนจากปลาทำให้เกิดการอักเสบระดับเซลล์ ไตทำงานหนัก เลือดเป็นกรด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันแน่ชัดว่า โปรตีนจากปลาทำให้เกิดการอักเสบระดับเซลล์ และไม่มีข้อห้ามในการรับประทานปลาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง</p>	
<p><b>การผ่าตัดแปลงเพศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( มติชน ผู้จัดการ )          - นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการผ่าตัดอวัยวะที่แสดงเพศหญิงและชายในประเทศไทยจะมีระเบียบโดยแพทยสภา กำหนดว่า จะต้องมีการประเมินทางจิตแพทย์ร่วมกับแพทย์สหสาขา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพื่อดูว่ามีความพร้อมในการใช้ชีวิตด้วยเพศตรงข้ามได้หรือไม่ จากนั้นจะต้องเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ผู้ที่จะทำการผ่าตัดเพื่อกำหนดแผนการผ่าตัดและการใช้ฮอร์โมนเพศอย่างน้อย 2 ปี ดังนั้นผู้ที่ใช้ฮอร์โมนด้วยตนเองมาก่อนโดยไม่ได้อยู่ในแผนการผ่าตัดจะต้องเข้ารับการปรึกษาอีกครั้งเป็นเวลา 2 ปี เรื่องนี้จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะผ่าตัดไปแล้วจะไม่สามารถผ่าตัดกลับมาเป็นเช่นเดิมได้ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศ</p> <p>โดย รพ. ของรัฐ ที่ให้บริการผ่าตัดแปลงเพศส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีการฝึกอบรมสายงานด้านการศัลยกรรมตกแต่ง ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดอยู่แล้ว ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 10 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.รามธิบดี รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.สงขลานครินทร์ ส่วน รพ.ในสังกัดสธ. ก็เริ่มมีบริการใน รพ.ศูนย์ใหญ่ แต่ยังมีไม่มาก เช่น รพ.เลิดสิน ส่วนค่าใช้จ่าย หากเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงที่มีความซับซ้อนน้อย ค่าใช้จ่ายของ รพ.เอกชนจะอยู่เริ่มต้นราวๆ 300,000 บาทขึ้นไป ส่วนการเปลี่ยนจากเพศหญิงเป็นเพศชาย มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่ามาก ค่าใช้จ่ายจึงสูงกว่าเป็นเท่าตัวอาจจะถึงหลักล้าน แต่ใน รพ.รัฐ จะต่ำกว่า รพ.เอกชน ประมาณ 2 - 3 เท่าตัว</p> <p>กรณีที่ สปสช. มีการกำหนดว่าการผ่าตัดแปลงเพศถือเป็นการดูแลรักษาด้านจิตใจที่สามารถใช้สิทธิการรักษาได้ด้วยบัตรทอง ส่วนตัวตนมองว่านโยบายนี้ เป็นการยอมรับว่า เราให้สิทธิในการตัดสินใจของแต่ละคนว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างไร ซึ่งหากเรื่องนี้กระทบต่อจิตใจของคนนั้นๆ จริง เรื่องนี้ก็สมควรเป็นเรื่องที่รัฐควรดูแล แต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสม</p>	
<p><b>มลพิษทางอากาศ PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ( ผู้จัดการ ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า ศูนย์ข่าวแปซิฟิก )</p> <p>- สส.-สภส.-สวอ.-มช.-มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จัดการประชุมระดับชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM2.5 Forum) หัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม” หวังผลักดันเชิงนโยบายคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากฝุ่นพิษ ข้อมูลระบุคนไทยป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศกว่า 9 ล้านคน</p> <p>นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และ “มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ประจำปี 2567” และเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566 นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน หรือ บอร์ดฝุ่นชาติ เพื่อเป็นกลไกเร่งรัดจัดทำแผนและดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นควัน PM2.5 ทั้งระบบ และเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ... ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ มีสาระสำคัญกำหนดกลไกบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศในทุกมิติ มีคณะกรรมการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และบริหารจัดการเชิงพื้นที่ กำหนดมาตรการควบคุมมลพิษ รวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุม ปรึบลด และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน</p> <p>นายสุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ หรือ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 พบว่า เฉพาะปีนี้ ทั้ง 13 เขตสุขภาพ มีการป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศ รวมกว่า 9 ล้านคน จึงยกระดับการดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เรื่อง “ลดผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม” เป็น 1 ใน 7 ยุทธศาสตร์ 10 ปี (2565-2574)” ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ด้วยพลังปัญญา สังคม และนโยบาย ผ่านการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ จัดตั้งศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (สวอ.) เพื่อสนับสนุนงานวิชาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ หนุนเสริมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ 9 จังหวัด สานพลังความร่วมมือ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม แก้ไขปัญหาพื้นที่แบบองค์รวม</p>	
<p><b>พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ คมชัดลึก ผู้จัดการ การเงินการธนาคารออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น)</p> <p>- คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบประมาณ 359,352,000 บาท ใน โครงการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4,053,610 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ พื้นที่ละ 2 คน จำนวน 322 พื้นที่ ผู้สูงอายุที่ได้รับคัดกรองสุขภาพ จำนวน 3,188,077 คน ได้แก่ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง พื้นที่ดำเนินการคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ในพื้นที่ 322 อำเภอ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างนาจเจริญ อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี</p>	
<p><b>เปิดคลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.กฤษ์ศักดิ์ กัญเกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดคลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ช่วยแก้ไขปัญหามาภาวะผู้มีบุตรยากให้กับคู่สมรสทั้งชาวไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงฝั่งอันดามัน เปิดให้บริการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวินิจฉัย การรักษา และติดตามผล โดยทีมแพทย์และพยาบาลบริการของคลินิก ได้แก่ การให้คำปรึกษาการวางแผนการมีบุตร, การซักประวัติและตรวจร่างกายคู่สมรสเพื่อหาสาเหตุภาวะผู้มีบุตรยาก การตรวจเลือดคู่สมรสก่อนการมีบุตร, การให้คำปรึกษาและการรักษาเบื้องต้น เช่น การให้ยาฮอร์โมนเพื่อรักษาโรคบางประเภท หรือรับประทานยาเพื่อกระตุ้นไข่ตก การนัดผ่าตัดในบางกรณีเพื่อเพิ่มโอกาสการมีบุตร (เช่น โรคเยื่อโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โรคก้อนเนื้องอกมดลูก เป็นต้น) ทั้งการผ่าตัดเปิดหน้าท้องและผ่าตัดส่องกล้อง</p>	
<p><b>ครู-น.ร.ป่วยไวรัสตับอักเสบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน กรมประชาสัมพันธ์)          - ผอ.ร.ร.บ้านลูโบ๊ะซามา ต.ปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก เปิดบัญชีรับบริจาคเงินจัดทำ "ประปาโรงเรียน" อย่างเร่งด่วน หลังพบครู-นักเรียนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอเฉียบพลันหลายราย จากน้ำบ่อโรงเรียนที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ประกอบกับได้มีผู้ปกครองแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีบุตรหลานมีอาการป่วยเป็นจำนวนมาก โดยพบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีอาการเป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ ตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย แน่นท้อง ทางสำนักงานควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา จึงได้เข้าดำเนินการสอบสวนโรค ล่าสุดตรวจพบว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอชนิดเฉียบพลันในพื้นที่มาจากแหล่งน้ำใช้ของโรงเรียน ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำตื้น โดยยังพบอีกว่าแหล่งน้ำใช้ทุกแห่งของโรงเรียนมีการปนเปื้อนของเชื้อแล้ว เบื้องต้นได้รับความอนุเคราะห์น้ำจากเทศบาลตำบลปาเสมัส และทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งเจ้าหน้าที่สสอ.สุไหงโก-ลก และรพ.สต.ปาเสมัส ได้เข้าให้คำแนะนำเรื่องสุขอนามัยและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่ครูและนักเรียน ส่วนแผนระยะยาว โรงเรียนมีแผนที่จะวางท่อใช้น้ำในระบบประปาเพื่อให้มีน้ำใช้ที่สะอาด จึงได้ประกาศขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดทำ "ประปาโรงเรียน" ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านบัญชี "รายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา" ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 914-3-126618 โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้</p>	
<p><b>บุกทลายโกดังนมเถื่อนกลางเมืองหนองคาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวนหน้า)          -ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย บุกทลายโกดังนมผงเถื่อนกลางเมืองหนองคาย หลังสืบทราบมีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานพบเป็นนมผงลักลอบนำเข้า ไม่ขึ้นทะเบียนอาหารและยา ผู้การฯหนองคายเตือนใครซื้อแล้วให้ทิ้ง อย่าเสียดาย เกรงอันตรายมีมากกว่า การกระทำได้กล่าวเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร, พ.ร.บ.อาหาร และยา และ ผิดกฎหมายลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ซึ่งจะมีการขยายผลการจับกุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคต่อไป</p>	
<p><b>ปักกิ่งยืนยันไม่มีโรคติดต่อทางเดินหายใจ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน)          - คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนยืนยัน ไม่พบโรคติดต่อชนิดใหม่ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียชนิดใหม่ในประเทศ ในช่วงฤดูหนาวนี้ ส่วนโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีการรายงานผู้ป่วยในประเทศทั้งหมดล้วนเกิดจากเชื้อโรคซึ่งรู้จักอยู่แล้ว</p>	